



วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

Journal of Liberal Arts and Management Science

ปีที่ 3 เล่มที่ 5 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

(Vol.3 No.5 July-December 2016)

เจ้าของ	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ที่ปรึกษา	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นศักดิ์ ดอกจันทร์
บรรณาธิการ	ดร.ธีรนนท์ ตันพานิชย์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	ดร.ภูซงค์ รุ่งอินทร์
กองบรรณาธิการ	ดร.วีชรพงษ์ อินทรวงศ์ ดร.กุลนันท์ ศรีพงษ์พันธ์ ดร.กนกอร แก้วประภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญยรัตน์ สุขะวิธกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ปพฤกษ์ อุตสาหะวานิชกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลีณี ศรีไมตรี
กองบรรณาธิการจัดการ วัตถุประสงค์	นางสุรรัตน์ ศรีพรหมมณี 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้และแนวคิดใหม่ๆ ในสาขาวิชาที่เปิดสอนในคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ 2. เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการได้เสนอผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
กำหนดเผยแพร่	ปีละ 2 ฉบับ มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม
จำนวนพิมพ์	200 ฉบับ
การเผยแพร่	มอบให้ห้องสมุดหน่วยงานของรัฐบาล สถาบันการศึกษาในประเทศและจำหน่าย ทั่วไป
ติดต่อ	กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ 042-725039 โทรสาร 042-725040 E-mail: id.journaloflams@gmail.com เว็บไซต์ http://libazz.com/jufam/index.php?page=index
พิมพ์ที่	Fluke Graphic Design&Printing โทรศัพท์ 080-496-9946 อีเมลล์ fluke.th@gmail.com

บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อความและบทความในวารสารเป็น
แนวคิดของผู้เขียน มิใช่เป็นความคิดเห็นของคณะผู้จัดทำและมีข้อความรับผิดชอบของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์การคัดลอก แต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา

บทบรรณาธิการ

วารสารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีนโยบายในการเผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ ข้อคิดเห็นจากการสังเคราะห์บทความ บทสัมภาษณ์ ที่จะเป็นประโยชน์ในทางวิชาการ ตลอดจนเป็นสื่อกลางให้การให้นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้วิจัย นักวิชาการ ครู คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางศาสตร์ สาขาวิชาต่างๆ เช่น การบริหาร ด้านเศรษฐศาสตร์ การจัดการ การตลาด การเงิน การบัญชี การโรงแรมและการท่องเที่ยว รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา สาธารณสุขศาสตร์ และสหวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บทความทุกบทความจะผ่านกระบวนการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในอย่างมีคุณภาพ และมีการเก็บหลักฐานการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างมีระบบ

ทั้งนี้ วารสารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้มีการปรับเปลี่ยนกองบรรณาธิการบางท่าน และมีการเพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในหลายสาขาฯ เพื่อรองรับบทความที่หลากหลาย รวมถึงการพัฒนาวารสารให้มีมาตรฐานให้ตรงตามเกณฑ์ของการรองรับศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) และเตรียมการสำหรับการจัดประชุมวิชาการระดับชาติต่อไป

กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจร่วมกันเขียนบทความวิจัย และบทความวิชาการนำมาตีพิมพ์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า รวมถึงนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวารสารฉบับต่อไป

บรรณาธิการ